

CÁC HƯỚNG DẪN CHO VIỆC ĐIỀN ĐƠN XIN BẢO VỆ CHỐNG LẠM DỤNG TRONG GIA ĐÌNH HOẶC BẠO LỰC KHI HẸN HÒ

Đạo Luật Hỗ Trợ Việc Chống Lạm Dụng Trong Gia Đình (La. RS 46: 2131 et seq. và Ch.C. Điều 1564 et seq.) và Đạo Luật Bảo Vệ Chống Bạo Lực Khi Hẹn Hò (La. RS 46: 2151) cho phép các nạn nhân của việc lạm dụng trong gia đình và bạo lực khi hẹn hò được quyền xin án lệnh của tòa án để bảo vệ họ khỏi bị lạm dụng thêm. Biện pháp bảo vệ này bao gồm việc ra lệnh cho kẻ ngược đãi phải tránh xa nạn nhân và cũng có thể bao gồm việc ra lệnh cho nạn nhân được tạm quyền nuôi con, được hỗ trợ tài chính và sử dụng tài sản để đảm bảo an toàn.

Đơn khởi kiện là mẫu đơn dùng để bắt đầu quá trình. Đây là một lá đơn, hoặc một yêu cầu xin tòa án bảo vệ chống lại người ngược đãi. Đơn khởi kiện mô tả sự lạm dụng và liệt kê các hình thức bảo vệ mà nạn nhân đang xin tòa án cứu xét. Người nộp đơn yêu cầu bảo vệ được gọi là **nguyên đơn**; người bị kiện (kẻ ngược đãi) được gọi là **bị cáo**. **Người được bảo vệ** thường là nguyên đơn, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Ví dụ, nếu cha mẹ hoặc người giám hộ nộp đơn xin bảo vệ cho trẻ vị thành niên, thì cha mẹ hoặc người giám hộ là nguyên đơn và trẻ vị thành niên là người được bảo vệ. Người khởi kiện có thể điền và nộp đơn mà không cần xử dụng luật sư. Các mẫu đơn cần thiết hiện có sẵn trong văn phòng thư ký tòa án ở mỗi thị xã.

Bạn không cần phải trả án phí trước để nộp đơn. Nếu lệnh bảo vệ được ban hành, thẩm phán sẽ yêu cầu kẻ ngược đãi chịu trách nhiệm về án phí.

Các hướng dẫn này có thể giúp bạn hiểu những mẫu đơn nào cần xử dụng và cách thức điền đơn. Ở một số khu vực của tiểu bang, thư ký văn phòng tòa án hoặc chương trình dành cho phụ nữ bị đánh đập tại địa phương có thể giúp bạn chuẩn bị các mẫu đơn.

Ai có thể nộp đơn xin bảo vệ theo Đạo Luật Hỗ Trợ Việc Chống Lạm Dụng Trong Gia Đình / Chống Bạo Lực Khi Hẹn Hò?

Các lệnh bảo vệ có sẵn nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình bạn đã từng bị lạm dụng thể chất, lạm dụng tình dục hoặc bị đe dọa lạm dụng trong gia đình hay khi hẹn hò. Bạn có thể nộp đơn xin bảo vệ cho chính mình, hoặc bạn có thể thay mặt trẻ em hoặc những người khác trong nhà nộp đơn xin bảo vệ (xem các mối quan hệ đủ điều kiện để được bảo vệ có ghi rõ phía dưới). Bạn có thể nộp đơn thay cho một người **không đủ năng lực** (còn được gọi là **người bị xem là không đủ năng lực**), là người không có khả năng nộp đơn cho chính mình do các khuyết tật về y tế hoặc tâm thần.

Kẻ ngược đãi có thể là:

- Vợ / chồng hoặc vợ / chồng cũ
- Một người đang hoặc trước đây đã sống trong nhà với tư cách là vợ / chồng, dù đã kết hôn hay chưa, cùng giới hay khác giới
- Cha mẹ nuôi
- Đối tác hẹn hò hoặc đối tác hẹn hò cũ
- Cha mẹ
- Con cái
- Cha mẹ kế
- Con kế
- Con nuôi
- Con hay cháu đã trưởng thành

Bạn nộp đơn khởi kiện ở đâu?

Địa điểm có nghĩa là nơi (thị xã) mà bạn có thể nộp đơn xin được bảo vệ. Có nhiều khả năng về những nơi bạn có thể nộp đơn khởi kiện. Bạn có thể nộp đơn cho tòa án tại thị xã nơi xảy ra sự ngược đãi, tại thị xã nơi người khởi kiện và bị đơn đã sống cùng nhau, tại thị xã nơi bị đơn đang sinh sống hoặc thị xã nơi người khởi kiện đang sinh sống. Nếu những thị xã đó không giống nhau, bạn sẽ phải chọn một thị xã làm nơi nộp đơn. Một khi án lệnh đã được ban hành, án lệnh sẽ có hiệu lực trên toàn tiểu bang và quốc gia.

Nên xử dụng mẫu đơn khởi kiện nào?

LPOR B: Đơn kiện này giúp bảo vệ khỏi bị lạm dụng theo Đạo Luật Hỗ Trợ Chống Lạm Dụng Trong Gia Đình (La. R.S. 46: 2131 et seq.) hoặc Đạo Luật Chống Bạo Lực Khi Hẹn Hò (La. R.S. 46: 2151). Xử dụng mẫu đơn này nếu mối quan hệ giữa bạn và kẻ bạo hành được liệt kê ở trên trong phần "Ai có thể nộp đơn ..." và nếu thị xã nơi bạn nộp đơn là một trong những địa điểm được liệt kê ở trên trong phần "Bạn nộp đơn khởi kiện ở đâu"

LPOR B-R: Đơn kiện này giống với LPOR B ngoại trừ trong trường hợp sau. Nếu người khởi kiện đã kết hôn với người mà đơn kiện đang xin bảo vệ (bị đơn), và nếu bị cáo đã nộp đơn xin ly dị nhưng đơn xin ly dị chưa được hoàn tất, HOẶC đã nộp đơn xin được quyền nuôi con chống lại bạn, HOẶC nếu bị cáo đã nộp đơn xin bảo vệ cho khỏi bị bạn lạm dụng,

bạn hãy xử dụng đơn LPOR B-R. Bởi vì đơn kiện này sẽ được nộp như một phần của hành động pháp lý đã được đệ nạp rồi, và vì kẻ ngược đãi nay được gọi là "Người Khởi Kiện" trong đơn kiện họ đã nộp trước đó, theo án lệnh này, bị cáo (kẻ ngược đãi) bây giờ sẽ được gọi là "Bị Cáo-Tái-Triệu-Tập" và bạn, người khởi kiện, sẽ được gọi là "Nguyên-Đơn-Tái-Triệu-Tập." **LƯU Ý:** Đây chỉ là trường hợp nếu bị cáo là người đầu tiên nộp đơn ly hôn, xin quyền nuôi con hoặc xin bảo vệ. Nếu bạn là người đã đệ đơn xin ly hôn hoặc xin quyền nuôi con, bạn có thể xử dụng đơn LPOR B.

LPOR C: Đơn kiện này cung cấp sự bảo vệ khỏi bị lạm dụng trong gia đình theo "Bộ Luật Trẻ Em" (Ch. C. Điều 1564 et seq.), với các định nghĩa hơi khác với các định nghĩa được xử dụng cho LPOR B. Tại các tòa án có thẩm quyền đối với các vấn đề về trẻ vị thành niên, bạn có thể xử dụng đơn kiện này. Nó cung cấp các loại bảo vệ giống như trong đơn kiện LPOR B. Bạn có thể xử dụng LPOR C cho tất cả các mối quan hệ giữa bị cáo và người khởi kiện được mô tả ở trên trong phần "Ai có thể nộp đơn ...", **NGOẠI TRỪ:**

1) Nếu người khởi kiện và bị cáo chưa kết hôn nhưng ở chung nhà như là vợ chồng thì trẻ vị thành niên cũng phải cư ngụ nơi đó, và người khởi kiện và bị cáo phải đang sống chung với nhau. Tuy nhiên, quyền được thư giãn của người khởi kiện sẽ không bị ảnh hưởng khi cần rời nhà để tránh bị lạm dụng thêm.

2) Nếu người khởi kiện và bị cáo có quan hệ họ hàng như ông bà và cháu, thì chỉ được xử dụng LPOR B hoặc LPOR B-R.

Bạn có thể xử dụng LPOR C cho tất cả các địa điểm liệt kê ở trên trong phần "Bạn nộp đơn khởi kiện ở đâu ...," **NGOẠI TRỪ** trường hợp thị xã nơi bạn đăng ký chính là nơi bạn đang cư ngụ và thị xã đó không phải là một trong các địa điểm lựa chọn ở trên. Trong trường hợp này, bạn vẫn có thể xử dụng đơn LPOR C, nhưng bạn sẽ không có được các bảo vệ tương tự **trước** ngày điều trần như khi xử dụng đơn LPOR B hoặc B-R.

LPOR C-R: Đơn kiện này cũng giống như LPOR C ngoại trừ trường hợp sau đây. Nếu người khởi kiện đã kết hôn với người mà mình đang nộp đơn kiện (bị cáo) và nếu bị cáo đã nộp đơn xin ly hôn nhưng đơn ly hôn chưa được hoàn tất, HOẶC đã nộp đơn xin quyền nuôi con chống lại bạn, HOẶC nếu bị cáo đã nộp đơn xin bảo vệ cho khỏi bị bạn lạm dụng, hãy xử dụng đơn LPOR CR. Bởi vì đơn kiện này sẽ được nộp như một phần của hành động pháp lý đã được đệ nạp rồi, và vì kẻ ngược đãi nay được gọi là "Người Khởi Kiện" trong đơn kiện họ đã nộp trước đó, theo án lệnh này, bị cáo (kẻ ngược đãi) bây giờ sẽ được gọi là "Bị Cáo-Tái-Triệu-Tập" và bạn, người khởi kiện, sẽ được gọi là "Nguyên-Đơn-Tái-Triệu-Tập." **LƯU Ý:** Đây chỉ là trường hợp nếu bị cáo là người đầu tiên nộp đơn ly hôn, xin quyền nuôi con hoặc xin bảo vệ. Nếu bạn là người đã đệ đơn xin ly hôn hoặc xin quyền nuôi con, bạn có thể xử dụng đơn LPOR C.

Làm sao để có được một án lệnh?

1. ĐIỀN ĐƠN VÀ XIN THỊ THỰC CHỮ KÝ.

Điền đơn với các hướng dẫn sau đây (Đơn kiện), Đơn Địa Chỉ Kín Đáo LPOR F, nếu cần, và Đơn Thông Tin về Tiến Trình Dịch Vụ LPOR H. Vì bạn sẽ tuyên thệ rằng những gì bạn đã viết trong các mẫu đơn là sự thật và có thể được xử dụng làm bằng chứng trước tòa, bạn phải ký vào các phần của mẫu đơn trước sự chứng kiến của một Công Chứng Viên. Công Chứng Viên là người có thẩm quyền chứng thực rằng bạn đã ký một tài liệu. Trong hầu hết các khu vực của tiểu bang, thư ký tòa án sẽ cung cấp dịch vụ Công chứng viên.

2. THẨM PHÁN hay VIÊN CHỨC ĐIỀU TRẦN KÝ ĐƠN, BAN HÀNH ÁN LỆNH TẠM THỜI và ÁN ĐỊNH NGÀY ĐIỀU TRẦN. Thư ký tòa án sẽ ấn định số hiệu cho đơn kiện và giao vụ kiện cho bộ phận tòa án thích hợp, sau đó chuyển các mẫu đơn đã ký của bạn đến thẩm phán / viên chức điều trần, là người sẽ xem xét yêu cầu của bạn. Nếu họ đồng ý rằng bạn cần được bảo vệ, họ sẽ cấp cho bạn một Lệnh Kềm Chế Tạm Thời (TRO) với ngày phải trở lại tòa án để điều trần. TRO sẽ bao gồm một vài hoặc tất cả các yêu cầu mà bạn đã xin trong đơn kiện. TRO sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày diễn ra phiên tòa đó. Thư ký tòa án phải cung cấp cho bạn bản sao của đơn kiện và bản sao có chứng thực của TRO, mà bạn nên luôn giữ bên mình. (Bạn có thể làm thêm bản sao TRO cho sở làm của mình, cũng như cho các trường học, nhà trẻ hoặc người giữ trẻ của bất kỳ con em nào đã liệt kê trong đơn kiện.) Thư ký tòa án sẽ cho bạn biết ngày và giờ của phiên điều trần cho án lệnh xin bảo vệ của bạn (thông tin cũng được ghi trên TRO của bạn), và sẽ cung cấp một bản sao của đơn kiện và án lệnh cho văn phòng cảnh sát trưởng để tổng đạt đến bị cáo. Bị cáo sẽ được thông báo phải có mặt tại tòa vào ngày xét xử. Không bắt buộc bạn phải có luật sư; bạn có thể tự đại diện cho mình tại phiên điều trần. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có người đại diện tại phiên điều trần, hãy mang giấy tờ của bạn đến luật sư, hoặc liên hệ với chương trình bạo lực gia đình, trung tâm tư pháp gia đình hoặc văn phòng dịch vụ pháp lý gần nhất ngay

3. ĐIỀU TRẦN TẠI TOÀ. Tại phiên điều trần, thẩm phán sẽ quyết định có chấp nhận các yêu cầu được đưa ra trong đơn khởi kiện và có ban hành Lệnh Bảo vệ (PO) hay không. Vào ngày xét xử, hãy đến tòa với bất kỳ nhân chứng nào mà bạn có thể có (những người biết hoặc đã thấy hành vi ngược đãi mà bạn đã mô tả trong đơn). Nếu bạn tự

đại diện cho mình tại phiên điều trần, thẩm phán có thể yêu cầu bạn giải thích những lệnh nào bạn cảm thấy cần thiết để bảo vệ bạn khỏi bị lạm dụng thêm. Kẻ bạo hành sẽ có cơ hội để đáp trả. Nếu bạn không đến tòa vào ngày xét xử, lệnh tạm thời (TRO) sẽ hết hiệu lực, bạn sẽ không được bảo vệ và thẩm phán có thể bác đơn kiện của bạn.

4. SAU PHIÊN ĐIỀU TRẦN. Nếu thẩm phán thấy rằng bạn cần được bảo vệ, họ sẽ ký Lệnh Bảo Vệ (PO) có hiệu lực tối đa là 18 tháng nếu bạn đã nộp đơn LPOR B hoặc LPOR B-R dựa trên La. R.S. 46: 2131 et seq. hoặc La. R.S. 46: 2151, hoặc tối đa là 6 tháng nếu bạn đã nộp đơn LPOR C hoặc LPOR C-R dựa trên Bộ Luật Trẻ Em. Thẩm phán có thể cho rằng một vài phần của án lệnh (những phần liên quan đến việc tránh xa và không liên lạc với người được bảo vệ) sẽ không bị hết hiệu lực. Nếu LPOR C hoặc LPOR CR được đệ nạp thay mặt cho một trẻ vị thành niên đã bị lạm dụng tình dục, thì án lệnh sẽ có hiệu lực cho đến khi đứa trẻ đó đủ 18 tuổi. Bạn nên xin thư ký tòa án cho mình bản sao có chứng thực của bản án, và luôn giữ một bản sao bên mình.
5. NẾU VIÊN CHỨC ĐIỀU TRẦN CHỦ TOẠ PHIÊN ĐIỀU TRẦN. Viên chức điều trần sẽ viết giấy đề nghị với thẩm phán về việc bạn có nên được cấp Lệnh Bảo Vệ hay không và bạn sẽ được trợ giúp cụ thể ra sao. Viên chức điều trần sẽ cho bạn một bản sao của văn bản đề nghị này và cũng sẽ cho bị cáo một bản sao. Viên chức điều trần cũng sẽ đưa ra đề nghị với thẩm phán. Nếu bạn không đồng ý với đề nghị của viên chức điều trần, bạn phải yêu cầu có một buổi điều trần với thẩm phán sau buổi điều trần với viên chức điều trần. Bị cáo cũng có thể làm như vậy nếu bị cáo không hài lòng với đề nghị của viên chức điều trần. Đề nghị của viên chức điều trần với thẩm phán KHÔNG phải là lệnh bảo vệ - chỉ có thẩm phán mới có thể ban hành lệnh bảo vệ. Tuy nhiên, lệnh kèm chế tạm thời (TRO) của bạn vẫn có hiệu lực trong vòng 15 ngày sau phiên điều trần hoặc cho đến khi thẩm phán ký án lệnh bảo vệ, tùy theo sự việc nào xảy ra sau cùng. Trước khi rời tòa, hãy đảm bảo rằng ngày hết hạn lệnh kèm chế tạm thời của bạn xảy ra ít nhất là 15 ngày sau phiên điều trần mà bạn vừa tham gia. Nếu bạn hoặc bị cáo phản đối đề nghị, một phiên điều trần mới sẽ được tổ chức với thẩm phán và bạn cần phải tham dự phiên điều trần đó để một lần nữa chứng minh trường hợp của mình. Nếu bị cáo không phản đối đề nghị của viên chức điều trần và nếu bạn cũng không phản đối, thẩm phán sẽ ký lệnh bảo vệ. Trước khi ra về, hãy tìm hiểu xem bạn cần gọi điện thoại cho ai và khi nào để xem sẽ có một phiên điều trần mới hay không hoặc Lệnh Bảo Vệ của bạn đã được thẩm phán ký hay chưa. Ngoài ra, hãy tìm hiểu khi nào và bằng cách nào bạn có thể nhận được bản sao Lệnh Bảo Vệ có chứng thực của mình.
6. GIA HẠN ÁN LỆNH. Nếu bạn cần gia hạn bất kỳ biện pháp bảo vệ nào sắp hết hạn theo Lệnh Bảo vệ ngoài thời hạn mà thẩm phán đã cho phép, bạn phải nộp đơn xin sửa đổi Lệnh Bảo Vệ **trước khi nó hết hạn**. Tòa án sẽ mở một phiên điều trần, và bị cáo sẽ được tổng đạt một bản sao của các giấy tờ và yêu cầu có mặt tại phiên điều trần. Bạn phải có mặt tại buổi điều trần để cho Thẩm phán biết lý do bạn cần Lệnh Bảo Vệ có hiệu lực lâu hơn. Các mẫu đơn này có sẵn nơi thư ký tòa án. Hãy bảo đảm mình nhận được một bản sao mới của án lệnh nếu Thẩm Phán cho phép gia hạn.
7. NẾU BỊ CÁO VI PHẠM ÁN LỆNH. Vi phạm lệnh kèm chế tạm thời sau khi bị cáo đã được tổng đạt, hoặc vi phạm lệnh bảo vệ là một hành vi tội phạm. Bạn có thể gọi cảnh sát khi án lệnh bị vi phạm. Bạn cũng có thể thông báo cho tòa án rằng một hành vi vi phạm đã xảy ra bằng cách nộp đơn **“Quy Tắc Cho Thấy Nguyên Nhân Tại Sao Không Nên Xem Thường Bị Cáo”**. Các mẫu đơn này có sẵn nơi thư ký tòa án. Khi các mẫu đơn xem thường được đệ trình, tòa án sẽ mở một phiên điều trần và bị cáo sẽ được tổng đạt một bản sao của các giấy tờ và yêu cầu phải có mặt tại phiên xử. Bạn phải có mặt tại buổi điều trần đó để nói cho thẩm phán biết bị cáo đã vi phạm án lệnh thế nào.
8. SỬA ĐỔI ÁN LỆNH. Bạn không thể tự mình thay đổi các điều khoản hoặc điều kiện của lệnh tòa. Nếu thấy cần phải sửa đổi Lệnh Bảo Vệ, một kiến nghị xin sửa đổi lệnh phải được đệ trình lên tòa án. Tòa án sẽ tiến hành một buổi điều trần và bị đơn sẽ được tổng đạt một bản sao của các giấy tờ và được yêu cầu có mặt tại buổi điều trần. Bạn phải có mặt tại phiên điều trần để cho Thẩm phán biết lý do bạn cần sửa đổi các điều khoản của Lệnh Bảo Vệ. Hãy chắc chắn mình nhận được một bản sao mới của án lệnh nếu Thẩm phán cho phép sửa đổi.

CÁCH ĐIỀN ĐƠN KIỆN:

Ở góc trên bên trái, điền tên bạn vào dòng trên cùng là người khởi kiện (hoặc Nguyên-Đơn-Tái-Triệu-Tập nếu bạn dùng đơn LPOR BR hoặc CR) và tên của kẻ lạm dụng là bị cáo (hoặc Bị-Cáo-Tái-Triệu-Tập trong LPOR BR hoặc CR). Lưu ý rằng nếu bị cáo là trẻ vị thành niên, sẽ có một dòng ghi tên cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đó. Để trống các dòng ở góc trên cùng bên phải của mẫu đơn.

Đánh dấu vào “Đơn Kiện Đầu Tiên” nếu bạn đang bắt đầu vụ kiện này.

Đánh dấu vào “Đơn Kiện Bổ Túc và Sửa Đổi” nếu trước đây bạn đã nộp đơn mà chưa được xét xử trước tòa và bạn đang nộp đơn này để thay đổi hoặc thêm vào đơn kiện đó.

Trên dòng đầu tiên của đơn kiện dưới phần tiêu đề, hãy điền tên và ngày tháng năm sinh của bạn.

Đoạn 1:

Nếu bạn đang tự nộp đơn kiện này cho mình, hãy chọn “a”. Nếu bạn nộp hồ sơ thay cho trẻ vị thành niên, hãy chọn “b” và điền tên, ngày tháng năm sinh và liên hệ của trẻ với bạn. Nếu bạn đang nộp hồ sơ thay mặt cho người mà bạn tin rằng không đủ năng lực, hãy chọn “c” và điền tên, ngày sinh và liên hệ của họ với bạn. **Nếu bạn chọn “b” hoặc “c”, hãy đảm bảo có các thông tin trong Đoạn 8 (Đoạn 7 trong LPOR C và C-R) về việc bạo hành trẻ em hoặc người không đủ năng lực.**

Đoạn 2:

Nếu bạn không muốn kẻ bạo hành biết địa chỉ hiện tại của mình, hãy đánh dấu vào “a” và điền “Mẫu Đơn Địa Chỉ Kín Đáo”. Thư ký tòa án sẽ niêm phong địa chỉ của bạn để giữ bí mật cho tòa án. Nếu bạn không cần dấu địa chỉ hiện tại của mình, hãy điền vào “b” và / hoặc “c”. Nếu bạn cần có dịch vụ thông dịch viên cho chính mình / người được bảo vệ và / hoặc bất kỳ nhân chứng nào, hãy đánh dấu vào “d.” Nếu bạn muốn được cung cấp các hồ sơ tiền án, hãy chọn “e”.

Đoạn 3:

Cung cấp các thông tin được yêu cầu về bị cáo

Đoạn 4:

Đánh dấu vào tất cả các nơi mô tả thị xã mà bạn đang nộp đơn này và viết tên thị xã vào chỗ trống cho mỗi nơi bạn đánh dấu. Nếu sử dụng LPOR C hoặc CR, hãy lưu ý rằng nếu bạn CHỈ đánh dấu vào mục cuối cùng, "Nơi Nguyên Đơn Cư Trú", bạn sẽ bị giới hạn vào các lựa chọn "a," "b," "c" và "d" liệt kê trong Đoạn 9. Nếu bạn đánh dấu vào mục cuối cùng, nhưng cũng đánh dấu vào các mục nhập khác, bạn được hưởng tất cả các lựa chọn liệt kê trong Đoạn 9.

Đoạn 5:

Đánh dấu bên cạnh chỗ mô tả chính xác nhất mối quan hệ của người cần được bảo vệ với bị cáo. Nếu bạn đang nộp đơn xin bảo vệ cho nhiều người, hãy kiểm tra tất cả các mối quan hệ áp dụng cho (những) người được bảo vệ.

Đoạn 6:

Kiểm tra xem có hay không một vụ ly hôn đang chờ xử lý giữa nguyên đơn và bị cáo. Nếu có thủ tục ly hôn đang chờ xử lý, vui lòng điền vào trang cuối cùng, Phụ Lục. Nếu bạn đang điền LPOR B hoặc C và có đơn ly hôn hoặc lệnh bảo vệ đang chờ xử lý **từ phía bị cáo**, bạn nên sử dụng LPOR B-R hoặc C-R. Kiểm tra xem có trường hợp nuôi con nào đang chờ giải quyết hoặc lệnh cho nuôi con liên quan đến những đứa trẻ có tên trong đơn kiện của bạn hay không. Nếu bạn chọn có, có một vụ ly hôn đang chờ xử lý, xin quyền nuôi con đang chờ xử lý hoặc lệnh cho nuôi con, hãy nhớ điền vào trang cuối cùng, Phụ lục, với đầy đủ chi tiết. Hãy đính kèm một bản sao của án lệnh hiện hành, nếu có.

Đoạn 7:

Đánh dấu nếu nguyên đơn và bị cáo có con chung.

Đoạn 8:

Trong phần “a”, hãy đánh dấu vào tất cả các hình thức lạm dụng mà bị cáo đã làm. Trong phần “b”, hãy mô tả việc lạm dụng hoặc đe dọa lạm dụng gần đây nhất khiến bạn phải nộp đơn kiện này. Hãy ghi cho rõ; cung cấp ngày và các chi tiết về việc lạm dụng. Nếu đã gọi cảnh sát, hoặc nếu đã cần được chăm sóc y tế hoặc trợ giúp khác, hãy mô tả thật rõ các thông tin này. Nếu bạn nộp đơn thay cho một đứa trẻ hoặc người không đủ năng lực, hãy mô tả hành vi lạm dụng đã xảy ra cho người đó. Sau đó, mô tả các vụ lạm dụng trong quá khứ. Điều này rất quan trọng cần phải ghi ra nếu sự lạm dụng gần đây nhất đã là một mối đe dọa.

Đoạn 9:

Đoạn này liệt kê tất cả những điều bạn có thể yêu cầu thẩm phán cấp ngay, trước phiên điều trần.

Đánh dấu vào “a” nếu bạn muốn tòa ra lệnh cho bị cáo không lạm dụng, quấy rối, đeo bám, hành hung, dò xét, theo dõi hoặc đe dọa bạn (hoặc người được bảo vệ).

Đánh dấu vào “b” nếu bạn muốn tòa ra lệnh cho bị cáo không liên lạc với bạn (hoặc người được bảo vệ) bất kỳ cách nào.

Đánh dấu vào “c” nếu bạn muốn bị cáo phải cách xa bạn (hoặc người được bảo vệ) ít nhất 100 thước anh, và ghi địa chỉ nơi bị cáo phải tránh xa (**nếu bạn đã yêu cầu tòa án giữ địa chỉ bí mật, không nên ghi ra địa chỉ của bạn, nhưng ghi “bất kỳ nơi nào nguyên đơn có thể cư trú.”**).

Đánh dấu vào “d” nếu bạn muốn bị cáo tránh xa trường học hoặc sở làm của bạn (hoặc người được bảo vệ).

Đánh dấu vào “e” nếu bạn muốn tòa ra lệnh cho bị cáo không làm hư hại tài sản của bạn (hoặc người được bảo vệ) và không cúp các tiện ích, điện thoại hoặc dịch vụ thư từ của bạn.

Đánh dấu vào “f” nếu bạn muốn tòa đuổi bị cáo ra khỏi nhà để bạn (hoặc người được bảo vệ) có thể sống ở đó. Ghi tên văn phòng cảnh sát địa phương. LƯU Ý: Bạn chỉ có thể đánh dấu vào “f” nếu bạn có thể đánh dấu vào một trong bốn mô tả trong phần “f” để mô tả ai là chủ hay chủ thuê của căn nhà. Tuy nhiên, bạn có thể được quyền sử dụng căn nhà hoặc nơi cư trú mà bị cáo là chủ duy nhất, nếu bạn đang nộp hồ sơ LPOR B. Nếu bạn đang yêu cầu quyền nuôi các con của bị cáo và muốn sở hữu ngôi nhà hoặc nơi cư trú mà bị cáo là chủ duy nhất, hãy đánh dấu lựa chọn này trong Đoạn 10.

Đánh dấu vào “g” nếu bạn (hoặc người được bảo vệ) muốn có hoặc sử dụng một số tài sản hoặc gia súc nào đó do bạn (hoặc người được bảo vệ) làm chủ hoặc cho thuê, và điền vào địa chỉ hiện tại của tài sản hay gia súc đó. Ngoài ra, hãy đánh dấu vào “g” nếu bạn đang yêu cầu tài sản hoặc gia súc sở hữu chung hoặc cho thuê và điền vào vị trí hiện tại của tài sản hoặc gia súc sở hữu chung đó. Giải thích lý do tại sao bạn yêu cầu tài sản hoặc gia súc thuộc sở hữu chung. Điều này không nhằm mục đích phân chia tất cả tài sản chung của bạn, mà là để cấp cho bạn những vật quan trọng mà bạn cần phải có ngay vì sự an toàn của bạn hoặc của người được bảo vệ. Điền tên sở cảnh sát địa phương nơi sẽ giúp bạn lấy lại tài sản hoặc gia súc được yêu cầu.

Đánh dấu vào “h” để toà ra lệnh cho cả người được bảo vệ và bị cáo không được cho, bán hoặc hủy bất kỳ tài sản chung nào.

Đánh dấu vào “i” nếu bạn (hoặc người được bảo vệ) muốn trở lại nơi cư trú với các nhân viên pháp luật một lần để lấy đồ dùng cá nhân, và viết “nguyên đơn” hoặc tên của bạn vào chỗ trống. Nếu bạn (hoặc người được bảo vệ) đang cư trú nơi đã từng ở chung với bị cáo, hãy đánh dấu vào “i” và viết “bị cáo” hoặc tên bị cáo vào chỗ trống để cho phép họ được quay lại với nhân viên pháp luật một lần CHỈ để lấy đồ dùng cá nhân.

Đánh dấu vào “j” để xin tòa án yêu cầu văn phòng Cảnh sát trưởng địa phương hộ tống người được liệt kê trong “i” đến nơi cư trú để lấy đồ đạc của họ. Điền vào tên văn phòng cảnh sát trưởng địa phương.

Đánh dấu vào “k” nếu bạn yêu cầu tòa cho nguyên đơn được quyền tạm giữ trẻ em hoặc người không đủ năng lực cần được bảo vệ. Liệt kê tên của trẻ em hoặc người không đủ năng lực vào ô trống, và tên của người giám hộ hiện nay.

Đánh dấu vào “l” nếu bạn muốn xin văn phòng Cảnh sát trưởng giúp đi tìm trẻ em hoặc người không đủ năng lực và điền tên của văn phòng Cảnh sát trưởng địa phương vào.

Đánh dấu vào “m” nếu bạn muốn tòa ra lệnh cho bị cáo không được can thiệp vào quyền nuôi con hoặc người không đủ năng lực.

Đoạn 10:

Đánh dấu vào bất kỳ mục nào trong danh sách mà bạn muốn thẩm phán cấp cho tại phiên điều trần. Khác với những điều bạn đã yêu cầu trong Đoạn 9, các yêu cầu này **sẽ không** được cấp cho bạn cho đến ngày điều trần. Mặc dù thẩm phán ký án lệnh tạm thời cho bạn, các yêu cầu này sẽ không có hiệu lực cho đến khi thẩm phán quyết định tại phiên điều trần rằng họ đồng ý hay không.

Đoạn 11 của LPOR C hoặc LPOR C-R:

Tất cả các lựa chọn ở đây cũng đã được liệt kê trong Đoạn 9. Tuy nhiên, nếu bị giới hạn trong các lựa chọn của mình ở Đoạn 9 vì lý do địa điểm, Đoạn 11 cho bạn cơ hội yêu cầu những điều bạn không thể xin trong Đoạn 9. Các lựa chọn trong Đoạn 11 không được cấp cho bạn TRƯỚC phiên điều trần, như một phần của TRO, nhưng nếu muốn lựa chọn nào trong số này trở thành một phần của án lệnh cuối cùng, bạn hãy đánh dấu vào đây.

Cầu nguyện: Phần này tóm tắt tất cả những gì bạn đang yêu cầu. Đánh dấu vào tất cả các mục liên hệ. Ký tên bạn vào nơi dành cho nguyên đơn. Điền tên và địa chỉ của kẻ bạo hành vào nơi dành riêng dưới phần “Xin Tổng Đạt cho Bị Cáo”. Đảm bảo rằng bạn cho địa chỉ nhà riêng và / hoặc số làm của họ (không phải hộp thư bưu điện) để họ có thể được tổng đạt tận tay.

Tuyên Thệ / Xác Minh: Đây là phần của mẫu đơn cần được ký trước sự chứng kiến của Công chứng viên. Khi ký tên vào mẫu đơn này, bạn thề rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là đúng sự thật, rằng bạn tin rằng bị cáo đang gây đe dọa cho bạn và hiểu rằng nếu bạn cho thông tin sai trái trong đơn kiện này, bạn có thể phải chịu hình phạt (tiền phạt và/hoặc án tù)

Phu lục: Nếu không có hành động pháp lý hoặc lệnh tạm giữ nào đang chờ xử lý, và bạn không yêu cầu hồ sơ tiền án của nhân chứng, hãy để trống trang này. Nếu bạn yêu cầu hồ sơ tiền án của nhân chứng và / hoặc có hành động pháp lý nào đang chờ xử lý, hãy điền càng nhiều thông tin càng tốt về bất kỳ nhân chứng nào, về đơn ly hôn hiện đang chờ xử lý, về đơn xin nuôi con hoặc lệnh cho nuôi con đang chờ xử lý của bạn.

Các Hướng Dẫn về Mẫu Đơn Quy Trình Dịch Vụ:

Thư ký tòa án sẽ cho bạn một bản sao của mẫu đơn này. Bị cáo phải được văn phòng cảnh sát tổng đạt bản sao có chứng thực của đơn khởi kiện, án lệnh và thông báo đến tòa vào ngày phiên điều trần được ấn định. Để giúp văn phòng cảnh sát tìm ra bị cáo, hãy điền mẫu đơn này thật đầy đủ. Liệt kê tất cả những nơi có thể tìm thấy bị cáo, thời gian nào họ ở những nơi đó và những ai có thể biết nơi tìm ra bị cáo.

Nếu không tìm ra bị cáo, và họ chưa nhận được bản sao án lệnh và thông báo về phiên điều trần, họ sẽ không thể bị bắt giữ vì vi phạm án lệnh. Tuy nhiên, nếu bị cáo không được tổng đạt, bạn vẫn nên có mặt tại phiên điều trần

nhận lệnh TRO mới từ tòa án nhằm tiếp tục bảo vệ bạn và cho Cảnh Sát trưởng thêm thời gian để tổng đạt đến bị cáo.

Hướng dẫn Cho Mẫu Đơn Địa Chỉ Kín Đáo:

Nếu bạn đã đánh dấu vào “a” trong Đoạn 2 của đơn khởi kiện, bạn phải điền vào mẫu đơn này, có sẵn nơi thư ký tòa án. Địa chỉ của bạn sẽ được toà án giữ kín và bị cáo sẽ không nhận được thông báo về nơi bạn đang sống.